

HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỶ 12

Tổ chức tại Little Saigon, thành phố Westminster, miền nam California, mùa hè 2020



Thông Báo Số 5

Khách sạn - Du ngoạn hải hành - Thư mời - Ghi danh

Kính gửi đến quý thầy cô, quý vị đồng hương, thân hữu, và các anh chị em cựu học sinh liên trường trung học Quảng Ngãi những thông tin về khách sạn, du ngoạn hải hành (cruise), thư mời, ghi danh

1) Khách San

Trong mùa hè, miền nam Cali là nơi du khách tụ tập về nhiều nên khách sạn trong mùa này khá đắt. Chúng tôi cố gắng tìm những khách sạn có địa điểm thuận lợi và giá cả phải chăng để các quý vị phương xa có sự lựa chọn tùy theo sở thích cá nhân.

Nếu quý vị sẽ đi Cruise thì nên ở **Quality Inn & Suites Westminster** vì xe bus sẽ đón khách tại bãi đậu xe của Diamond Seafood Palace 3 Restaurant. Nếu quý vị đặt phòng trễ và hết phòng thì nên đặt phòng ở **Ramada Plaza Garden Grove/Anaheim South** vì xe bus sẽ ghé đón trên đường đến bãi đậu xe.

Sau đây là những khách sạn mà BTC đã tham khảo giá. Quý vị nên lên mạng và tìm hiểu thêm về khách sạn trước khi đặt phòng.

Quality Inn & Suites Westminster

Address: 6601 Westminster Ave, Westminster, CA 92683

Liên lạc: Ha Nguyen, Front desk Tel: (714) 898 - 5598 Fax: (714) 895 2140

Quý vị nên lên website của **Quality Inn & Suites Westminster** để tìm hiểu thêm trước khi đặt phòng.

[Quality Inn® Official Site - Westminster, California](#)

Khách sạn này gần Diamond Seafood Palace 3 Restaurant , nơi chúng ta họp mặt ngày Thứ Năm, 23, tháng 7, 2020. Khách sạn này khá khang trang và sạch sẽ, giá phải chăng, có ăn điểm tâm miễn phí, đi bộ đến nhà hàng khoảng 5 phút, gần khu Little Saigon khoảng 10 phút lái xe. Tuy nhiên số phòng ở khách sạn này không nhiều, quý vị cần giữ chỗ sớm.

Muốn giữ phòng, xin liên lạc với Võ Thành Chương để ghi tên vào danh sách vì khách sạn này không nhận ghi tên riêng lẻ từng người, người đại diện sẽ tổng kết thành một danh sách và đặt phòng một lần cho cả nhóm. Vì thế, xin quý vị ghi danh càng sớm càng tốt, BTC sẽ liên lạc với khách sạn để đặt phòng. Nếu quý vị nào ghi danh trễ, không còn phòng trống thì xin đặt phòng ở Ramada hoặc các khách sạn khác.

Võ Thành Chương email: mljvo2001@yahoo.com, Cell phone: 714-362-5775

Sau đây là giá phòng: giá phòng có thể thay đổi lúc đặt phòng.

- 2 queen size beds, 13 rooms, non-smoking

\$129 + tax (8%)/day = \$139.32/week day (Chúa nhật – thứ năm)

\$169 + tax (8%)/day = \$182.52/weekend (Thứ sáu + thứ bảy)

- 1 king size bed, 30 rooms, non-smoking

\$109 + tax (8%)/day = \$117.72/week day (Chúa nhật – thứ năm)

\$149 + tax (8%)/day = \$160.92/weekend (Thứ sáu + thứ bảy)

- 1 queen size bed + Sofa, 6 rooms, non-smoking

\$119 + tax (8%)/day = \$128.52/week day (Chúa nhật – thứ năm)

\$129 + tax (8%)/day = \$139.32/weekend (Thứ sáu + thứ bảy)

Nếu quý vị nào muốn smoking room thì khi gọi vào đặt phòng phải nói rõ

- 1 king size bed, 3 rooms, smoking

- 2 queen size beds, 2 rooms, smoking

Hạn cuối đặt phòng: Ngày 31, Tháng 5, 2020. Tuy nhiên quý vị không nên đợi gần đến ngày này mới đặt phòng vì phòng hết rất nhanh.

Ramada Plaza Garden Grove/Anaheim South

Address: 10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844

Phone:(714) 534-1818

Liên lạc: Cô Trâm hoặc nhân viên thường trực tại lobby.

Quý vị nên tìm hiểu thêm trên website của Ramada Plaza Garden Grove trước khi đặt phòng

[Ramada Plaza Garden Grove | \(10022 Garden Grove Boulevard\)](#)

Group booking:

- 1 king size bed, non-smoking

- 2 full size beds, non-smoking

\$125 + tax (14.5%)/day = \$143.13/ day

trong thời gian từ Thứ bảy 18 tháng 7, 2020 đến Thứ bảy 25 tháng 7, 2020

Các hội đoàn ở nam Cali fornia thường chọn khách sạn này để hội họp vì khách sạn có nhiều phòng, (115 phòng) và địa điểm thuận tiện vì gần phố Việt Nam và phố Đại Hàn. Giá cả phải chăng, có dịch vụ thuê xe và nhà hàng với món ăn Việt Nam tại khách sạn.

Khi đặt phòng cần credit card. Quý vị nào không có credit card nên nhờ người nhà có credit đặt phòng giúp. Để có giá group booking, quý vị nên cho biết là **khách của Hội Ngộ Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi.**

Tất cả các phòng đều có giá đồng hạng: \$120 + tax/day.

Hạn cuối đặt phòng: Ngày 31, Tháng 5, 2020

The Hotel Huntington Beach

Address: 7667 Center Ave, Huntington Beach, CA 92647

Phone: (714) 891-0123

Hotel này khá đắt và không cho group price vì mùa hè họ không đủ phòng cho thuê vì địa điểm thuận lợi, bên kia đường là khu shopping Bella Terra mới xây, đầy đủ quán ăn, chợ, rạp xinema, shopping mall, v.v. ra biển Huntington Beach cũng gần, đi Disney Land cũng tiện, gần Little Saigon, gần Little Soul.

Giá tiền: \$180 + tax/day minimum cho phòng 2 queen beds. Nếu 4 người ở một phòng thì mỗi người trả khoảng \$50/ngày

Quý vị nên tìm hiểu thêm trên website của Hotel Huntington Beach trước khi đặt phòng <https://HotelHuntington.Reservations.com>

Ngoài những khách sạn trên đây, có rất nhiều khách sạn chung quanh. Nếu quý vị tìm được khách sạn nào vừa ý hơn thì tự chọn vì khi book package vừa vé

máy bay + khách sạn + thuê xe, quý vị có thể tìm được rẻ.

Nếu quý vị đi cùng một nhóm đông người thì có thể tìm vacation home, tiện nghi và thoải mái hơn khách sạn mà giá cả chia ra mỗi người phải trả cũng phải chăng. Quý vị có thể lên các webpage như Airbnb, Tripadvisor, Vacationhomerentals.com, v.v. để tìm.

Ngoài ra có rất nhiều khách sạn nhỏ gần khu Little Saigon. Quý vị chỉ cần lên mạng tìm “hotels in zip code CA 92683” thì sẽ tìm được rất nhiều.

Những khách sạn lớn như Courtyard, Hyatt, Hilton, v.v., thì giá khá đắt, minimum \$200 + tax/day và điều kiện để được group price khó khăn, chúng ta phải ký hợp đồng giữ trước một số phòng tối thiểu trong một thời gian giới hạn và nếu qua thời gian này mà không book đủ hết số phòng thì BTC phải bù vào số tiền sai biệt với giá thị trường. Do đó BTC không thể tìm được group price cho quý vị. Quý vị nào muốn ở những khách sạn này thì tự book lấy.

Quý vị nào có thắc mắc thì xin liên lạc với

Trưởng BTC Nguyễn Mậu Diễm qua email dienmnguyen56@gmail.com,

hoặc Võ Thành Chương qua email mljvo2001@yahoo.com

Cũng xin nhắc lại, xin quý vị chuyển thông tin này đến những bạn không có email hoặc những bạn có email nhưng chưa liên lạc với anh Nguyễn Đình An để ghi email vào mail list của hội liên trường.

Nguyễn Đình An: Email quangai@yahoo.com

2) Cruise (du ngoạn hải hành)

Kèm theo đây là danh sách những người đã ghi danh Cruise, xin quý vị xem lại, nếu đã ghi danh mà không có tên trong danh sách thì xin cho BTC biết để điều chỉnh.

Hiện nay đã có 64 người ghi danh. Số phòng với giá tương đối thấp và vị trí tốt, mid-deck, ít bị nhồi sóng, yên tĩnh, v.v., hết rất sớm. Quý vị nên ghi danh càng sớm càng tốt. Quý vị đến từ Việt Nam, dù chưa biết chắc mình có xin được visa hay không cũng nên ghi danh sớm, khi ghi danh chọn giá refundable, nếu không đi được, hủy bỏ trước cuối tháng 5 năm 2020, sẽ được hoàn lại tiền ứng trước. Nếu ghi danh trễ, khi hết phòng thì sẽ không tham dự được chuyến du ngoạn hải hành.

[Xin nhấn vào đây để xem danh sách](#)

3) Thư Mời dự HNLTTTHQN2020

Kèm theo đây là thư mời (Agenda) để quý vị ở Việt Nam nộp cho Lãnh Sự quán Mỹ khi xin Visa. Trong Agenda nói rất rõ là quý vị được mời tham dự HNLTTTHQN2020, **“You are cordially invited to attend the Reunion of Alumni of Quang Ngai High Schools, 2020, in Westminster, California, USA.”**. Giấy mời bằng tiếng Mỹ để quý vị nộp cho Lãnh sự quán Mỹ để xin Visa.

[Xin nhấn vào đây để xem thư mời](#)

Nếu Lãnh sự quán Mỹ đòi giấy mời cho từng cá nhân, trong giấy mời phải có thông tin cá nhân như tên, họ, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, v.v., thì quý vị cho chúng tôi biết để gửi thư cho từng người

Không biết bên chính quyền VN thì đòi giấy tờ gì. Nếu quý vị cần giấy mời viết bằng tiếng Việt thì chúng tôi sẽ dịch bản Agenda thành tiếng Việt cho quý vị. Quý vị cần thông tin gì thêm thì cho BTC biết. Chúng tôi sẽ cố gắng trong phạm vi và khả năng của mình để giúp quý vị có cơ hội gặp lại các cựu thầy cô và bằng hữu sau bao năm xa cách. Chúc quý vị may mắn.

4) Ghi danh tham dự HNLTTTHQN2020

Mặt dù ngày hội ngộ còn xa, xin quý vị ghi danh càng sớm càng tốt để giúp cho

BTC hoạch định chương trình dễ dàng hơn. Trong cuộc sống có nhiều bất trắc xảy ra cho chúng ta, nên nhiều quý vị đợi gần đến ngày hội ngộ mới ghi danh. Xin quý vị đừng ngần ngại ghi danh sớm. Nếu sau khi ghi danh, quý vị hủy bỏ trước cuối tháng 5, 2020, BTC sẽ hoàn lại tiền ghi danh cho quý vị. Nếu sau tháng 5, vì một lý do bất trắc chính đáng như điều kiện sức khỏe không cho phép hay gia đình có biến cố, v.v., BTC cũng sẽ hoàn lại tiền ghi danh mặc dù số tiền đó đã chi phí cho đặt tiệc nhà hàng. Xin quý vị liên lạc với Lệ Thu để gửi chi phiếu và ghi danh.

Chi phiếu xin gửi về địa chỉ của thủ quỹ Ngô Thị Lệ Thu (Le Thu Ngo)

Điện thoại: 651-235-2054

Email: lthungo2012@gmail.com

Pay to the order of : Le Thu Ngo

Số tiền: xxUSD

Tiền ủng hộ: tùy hảo tâm

Gửi về địa chỉ:

Le Thu Ngo

P.O. Box 2282, InverGrove Hgts, MN 55076

Tiền hội ngộ: Thứ Năm, ngày 23, tháng 7, 2020

Giờ: 5pm – 11pm

Địa điểm: Diamond Seafood Palace 3, 6731 Westminster Blvd. #122,
Westminster, CA 92683

Chi phí: 40USD/người

Chủ yếu là để chúng ta có thời gian hàn huyên thoải mái và riêng tư cùng những người bạn mà bao năm xa cách mới gặp lại được và có thì giờ kết bạn mới. Chương trình văn nghệ trong tinh thần hát cho nhau nghe với one man-band. Chương trình và chi tiết về các sinh hoạt của ngày tiền hội ngộ sẽ được thông báo sau

Ngày hội ngộ: Thứ Sáu, ngày 24, tháng 7, 2020

Giờ: 5pm – 11pm

Địa điểm: Diamond Seafood Palace 3, 6731 Westminster Blvd. #122,
Westminster, CA 92683

Chi phí: 60USD/người

Ngày hội ngộ chính thức, có nghi lễ, chương trình văn nghệ đặc sắc và dạ vũ với ban nhạc chuyên nghiệp. Chương trình và chi tiết về các sinh hoạt của ngày hội ngộ sẽ được thông báo sau

Quý vị nào tham dự cả hai buổi hội ngộ thì đóng 100USD.

Thay mặt BTC

Nguyễn Mậu Diễn

Trưởng ban tổ chức

[Xin nhấn vào đây để xem những thông báo trước của HNLTTHQN](#)



Copyright © 2019 HNLTQNXII, All rights reserved.

Quý vị nhận thư này từ nhóm Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi

Địa chỉ liên lạc / Our mailing address is:

HNLTQNXII 5242 Duncannon Ave. Westminster, CA 92683 USA

[Nhập địa chỉ vào danh bạ / Add to address book](#)

[Cập nhật tin cá nhân \(update personal profile\)](#) hay [rút tên khỏi nhóm này \(unsubscribe\)](#)

Nếu quý vị được chuyển tiếp thư này, [xin mời ghi tên](#) để nhận thư trực tiếp từ nhóm HNLTQN.

